

## Line ทาง

●●● ประมอ&กคไค้รัว ๆ ให้อธิบตีกรมการขนส่งทางบก จิรุตม์ วิศาลจิตร ส่งหนังสือแจ้งผลการแก้ไข ปัญหาเรื่องร้องเรียนในคอลัมน์ Line ทาง ข่าวนวัตกรรมขนส่ง เดลินิวส์ ขอให้ตรวจสอบรถยนต์สาธารณะ (แท็กซี่) จุดกีดขวางการจราจรบริเวณ ต่าง ๆ นอกเหนือจากสถานีรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล และขอให้จัดระเบียบรถแท็กซี่คิดค่าโดยสารแบบเหมาจ่ายหน้าสถานีขนส่งหมอชิต ●●● หนังสือระบุว่าได้ส่งผู้ตรวจการลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับตำรวจจราจร สน.บางซื่อ สภ.ประตูน้ําจุฬาลงกรณ์ และเจ้าหน้าที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ(ขสมก.) ตรวจสอบรถแท็กซี่จุดกีดขวางการจราจร รวมทั้งตรวจสอบรถแท็กซี่ที่คิดค่าโดยสารแบบเหมาจ่าย หน้า รพ.รามาริบัติ ห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ห้างเมเจอร์รังสิต สถานีรถไฟฟ้ามหานคร และสถานีรถไฟฟ้ามอเตอร์ดลิงก์ เพิ่มเติมตามที่เสนอมา ระหว่างวันที่ 17 มิ.ย.-7 ก.ค. 63 โดยพบผู้กระทำความผิดและจับกุม 6 ราย ●●● ได้แจ้งให้ ผู้ขับรถนำรถออกจากบริเวณดังกล่าว และห้ามนำรถมาจอดรอรับผู้โดยสาร ซึ่งเป็นการกีดขวางการจราจรพร้อมประชาสัมพันธ์ กำชับ ดักเตือน ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด มิให้



มนตรี

เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้ใช้ทางร่วมกัน หากตรวจพบว่ามีการฝ่าฝืนซ้ำจะพิจารณาโทษสถานหนัก ทั้งนี้กรมการขนส่งทางบกจะได้ติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องต่อไป ●●● บางจังหวัดต้องขยี้ให้เห็นปัญหาหน่วยงานจะได้เร่งแก้ไข แต่ก็พร้อมส่งกำลังใจให้กรมขนส่งฯและผู้เกี่ยวข้องช่วยกันแก้ไข ปัญหาให้ประชาชนดั่งวิสัยทัศน์กรมการขนส่งทางบกที่ว่า “เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม กำกับดูแล ระบบการขนส่งทางถนน ให้มีคุณภาพและปลอดภัย” ●●● ครบ 1 ปีบนเก้าอี้ รมว.กม.นาคคม ศักดิ์สยาม

ชิดชอบ จัดเต็ม ชวน รมช.กม.นาคคม อธิรัฐ รัตนเศรษฐ และ ถาวร เสนเนียม พร้อมผู้บริหารกระทรวงฯ เบอร์ 1 หน่วยงานในสังกัดและ “สื่อมวลชน” ประจำกระทรวง ร่วมสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนนโยบายสู่ การปฏิบัติ” ที่โรงแรมอมารี พัทยา จ.ชลบุรี 1-2 ส.ค.นี้...รอดูจะถือ โอกาสแถลงผลงานขบปีด้วยหรือไม่?? ●●● สวดพระอภิธรรม นาย นริส เดชาสกุลสม บิดา นายมนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงาน ทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) กรม ทางหลวง เวลา 19.00 น. ถึงวันที่ 4 ส.ค. ณ วัดกู่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี พิธีพระราชทานเพลิงศพ 5 ส.ค. เวลา 16.00 น. ...ขอแสดงความเสียใจ ด้วยค่ะ ●●●



transport@dailynews.co.th